



คณะศึกษาศาสตร์

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุของความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KPI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตรงค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KPI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KPI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
หลักสูตรถูกปิด	1. บางหลักสูตรไม่มีระบบการติดตามการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตรายบุคคล 2. นิสิตขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่บทความตามเงื่อนไขที่กำหนด 3. สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนิสิตไม่สอดคล้องกัน	1. ประธานหลักสูตรจัดทำแผนกำกับติดตามความก้าวหน้าของนิสิต 2. รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อให้ข้อเสนอแนะทุก ๆ 3 เดือน	จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นจากจำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาช้ากว่าเวลาที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ 50	จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาจำนวน 73 คน จาก 337 คน คิดเป็นร้อยละ 21.66 (รายงานผล ณ วันที่ 5 ก.ย. 61 ที่มาจากรีวิวไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มศว)	ไม่บรรลุ	-	ดำเนินการกำกับติดตามความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานของนิสิต	กระตุ้นให้นิสิตจัดทำวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนิสิตให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	
จำนวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติมีจำนวนน้อย	1. นิสิตบางส่วนขาดเทคนิคการเขียนและนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 2. แหล่งทุนสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติมีน้อย	1. มอบหมายให้ประธานหลักสูตรกระตุ้นให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น 2. ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	จำนวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นจากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด	ร้อยละ 5	จำนวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ในปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละ 16.46	บรรลุ	-	-	-	1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	
ขาดแคลนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	1. อาจารย์ขาดการวางแผนการทำผลงานรายบุคคล 2. ขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนตำรา หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน 3. อาจารย์บางส่วนให้ความสำคัญกับการทำผลงานทางวิชาการน้อย	1. จัดทำแผนวิเคราะห์จำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 2. จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนตำรา หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน	จำนวนอาจารย์ที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากจำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การ	ร้อยละ 5	จำนวนอาจารย์ที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการจำนวนมี 12 คน จากจำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติจำนวน	บรรลุ	-	-	-	1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุของความเสียหาย	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KPI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตรงค่าที่ได้รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KPI	ค่าที่ได้รับได้	ผลดำเนินการตาม KPI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
			ขอตำแหน่งทางวิชาการ		45 คน คิดเป็นร้อยละ 27.90						
เสื่อมเสียชื่อเสียงของคณะ	บุคลากรและนิสิตขาดความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน (ภาวะหัวใจหยุดเต้น) และการเกิดอัคคีภัย	1. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย และภาวะหัวใจหยุดเต้น (การทำ CPR) แก่บุคลากรและนิสิต	จำนวนกิจกรรมให้ความรู้	1 กิจกรรม/ปี	คณะศึกษาศาสตร์ได้การจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย ให้แก่บุคลากรและนิสิต	บรรลุ	-	-	-	1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
ในที่ประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระพิจารณาที่ 4.29

ลงชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561